






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>คนไทยห่างไกล NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยในการเป็นประธานมอบทิศทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2568 ว่า สร.ได้ประกาศคิกออฟนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs ครั้งที่ 1 ที่ จ.สงขลา ตั้งแต่ 1 พ.ย. 67 และได้เดินสายเปิดกิจกรรมทั่วทุกภูมิภาค รวม 6 ครั้ง เพื่อประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายในการลดจำนวนผู้ป่วยจากโรค NCDs รายใหม่ให้เป็นศูนย์ พร้อมลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่า โดยมี อสม. กว่า 1.08 ล้านคน เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการกินแบบนับคาร์บ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายในปี 2568 จะมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ลดบริโภคเกลือและโซเดียม 2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.เพิ่มโปรตีน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และ 4.เพิ่มไขมันดี เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สมดุล ด้วยสโลแกนโครงการสั้นๆ ว่า “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน” พร้อมระบุว่า นโยบายลดการเจ็บป่วยจากโรค NCDs ของคนไทยจำเป็นต้องเสนอเป็นวาระแห่งชาติ เพราะลำพัง สร. ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการเสนอให้ ครม.รับทราบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p>	-
<p><b>ผู้ห่วงใย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, thebangkokinsight, thereporter, thebetter, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวในการเป็นประธานเปิด “ผู้ห่วงใย” แห่งแรกของ จ.นนทบุรี ที่ รพ.พระนั่งเกล้า ว่า เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสุขภาพที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ครอบคลุม 42 อาการหรือกลุ่มโรค สามารถรับบริการตรวจสุขภาพ พบหมอผ่านระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine และรับยาฟรี ช่วยลดภาระผู้ป่วยล้น รพ. โดยที่ผ่านมาเปิดให้บริการผู้ห่วงใยแล้ว 4 แห่ง และจะขยายไปยัง รพ. สังกัด สร. อีกกว่า 900 แห่ง ทั่วประเทศ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.กล่าวว่า “ผู้ห่วงใย” เป็นความร่วมมือของ สร. สปสช. และภาคเอกชน เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระงานของ รพ. โดยผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยสามารถเข้ารับบริการตรวจผ่านระบบ Telemedicine ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที และได้รับยาอย่างรวดเร็ว ขณะที่ สร. สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้แบบเรียลไทม์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Smart Health care &amp; Digital Health Transformation โดยผู้ห่วงใย รพ.พระนั่งเกล้า จะให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.</p>	-
<p> <b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>ห้องปลอดฝุ่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ขึ้นชมทุกหน่วยงานทั้งสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ โรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก ร้านอาหาร จัดทำห้องปลอดฝุ่นเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่อากาศสะอาดสำหรับประชาชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันมี ห้องปลอดฝุ่นกว่า 54,000 ห้อง รองรับประชาชน 2 ล้านคนในสถานพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร ศาสนสถาน ฯลฯ พร้อมเชิญชวนสถานประกอบการและประชาชนที่สนใจทำห้องปลอดฝุ่น ดำเนินการได้ตาม 4 ข้อ ดังนี้ 1. เลือกห้องเหมาะสม อยู่ห่างจากแหล่งฝุ่น ไม่มีควันจากการสูบบุหรี่ จุดธูป หรือกิจกรรมอื่น ๆ 2. ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดพื้นและเฟอร์นิเจอร์แทนการกวาด ลดฝุ่นฟุ้งกระจาย กำจัดของไม่จำเป็น 3. ป้องกันฝุ่นจากภายนอก ปิดประตู-หน้าต่างให้สนิท ใช้วัสดุอุดรอยรั่ว และ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ ใช้เครื่องฟอกอากาศที่มี CADR สูง หรือใช้พัดลมดูดอากาศผ่านฟิลเตอร์ MERV 11+ เพื่อลดฝุ่นภายในห้อง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b><u>เตือนภัยซื้อขายออนไลน์</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. ให้สัมภาษณ์ว่า การคัดเลือกตัวยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ที่มีความเสี่ยงต่อหัวใจและสมองและเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน จะใช้วิธีเจาะเลือดไปตรวจเพื่อหาค่าไขมันในเลือด และนำมาพิจารณาในการคัดเลือกยาควบคู่กับการปรับพฤติกรรมมารักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ปัจจุบันสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยมีผลต่อการจ่ายยา เช่น บัตรทอง ประกันสังคม แพทย์จะจ่ายยาให้อยู่ในวงเงินการรักษา ส่วนสิทธิ์การเบิกจ่ายของราชการและเอกชนที่มีวงเงินที่สูงขึ้นไป แพทย์ก็จะจ่ายยาได้หลายประเภทขึ้น จึงขอฝากเตือนประชาชนที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ที่ทำซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกราคาที่ถูกกว่า หรือไม่ยอมเสียเวลาในการเดินทางไปพบแพทย์นั้น อาจได้รับยาผิดประเภทเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต การรักษาทุกครั้งควรพบแพทย์ก่อนรับยา เพื่อให้การรักษาถูกต้องและปลอดภัย</p>	-
<p><b><u>ตำแหน่งพนักงานราชการ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ” ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, และ 11 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2568 เป็นหนังสือแจ้งผลพิจารณา การขอเปลี่ยนตำแหน่ง - สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามที่เขตสุขภาพเสนอจำนวน 33 อัตรา โดยเห็นชอบ 30 อัตรา เหตุเป็นไปตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ส่วนอีก 3 อัตรา ไม่เป็นไปตามโครงสร้างอัตรากำลัง - มาตรการบริหารอัตรารว่าง</p>	-
<p><b><u>ประกาศเกี่ยวกับโทษทางจริยธรรมของแพทย์</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เตือนแพทย์ทั่วประเทศระมัดระวังเรื่องการโฆษณา เนื่องจากล่าสุด แพทยสภาออกประกาศเกี่ยวกับ “เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับความผิดในการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และความผิดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 68 หลังจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ 120 วันนั้น</p> <p>- นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า ประกาศเกี่ยวกับโทษทางจริยธรรมของแพทย์ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยเฉพาะเรื่อง การชวนป่วยซื้อแพทย์ หากไม่ดูแลสถานพยาบาลจริง อาจนำไปสู่ปัญหาหมอลอบ โทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากนี้ ปัญหาการโฆษณาคุณวุฒิเสริมสวยและข้อมูลแพทย์ปลอมเป็นปัญหาหนัก ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ได้จากเว็บไซต์แพทยสภา ส่วนกรณีสเต็มเซลล์ ต้องระมัดระวัง ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ และสมาคมโลหิตวิทยาระบุว่า การเก็บสเต็มเซลล์จากรกไม่มีความจำเป็น และปัจจุบัน ยังไม่มีสเต็มเซลล์ตัวใดขึ้นทะเบียนเป็นยา ดังนั้น การโฆษณาว่าเป็นยาจึงผิดกฎหมาย</p>	-
<p><b><u>บทความปลดล็อกการขายเหล้า-เบียร์</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>- เสนอบทความว่า รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง 14.00-17.00 น. และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี โดยมีฝ่ายสนับสนุน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ชี้ว่า ควรพิจารณาเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงแอลกอฮอล์ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และ รมว.คลัง มองว่า หากดื่มในกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมก็เป็นไปได้ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เห็นว่าควรปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ขณะที่ฝ่ายคัดค้าน อย่าง ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ม.มหาสารคาม เตือนว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของปัญหาสังคม และไทยมีวินัยขายเหล้าได้มากอยู่แล้ว และรศ.ดร.ชิตตะวัน ชนะกุล ม.เกษตรศาสตร์ มองว่าการผลักดันนโยบายนี้จะทำให้ไทยถูกมองเป็น "ดินแดนโอโคจร" และกระทบภาพลักษณ์ประเทศ ซึ่งการถกเถียงยังดำเนินต่อไป โดยมีทั้งฝ่ายที่มองเรื่องเศรษฐกิจ และฝ่ายที่กังวลผลกระทบต่อทางสังคมและวัฒนธรรม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือน 10 ชาวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, TNN, thaigov, INN, news1live, sonthitalk)</p> <p>- ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบ 10 ชาวปลอมรายสัปดาห์ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุด โดยในส่วนของกลุ่มประเด็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย นั้น พบเรื่อง "ดื่มน้ำมะกรูดโซดา ลดไขมันในเลือด ช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น" ประชาชนสนใจเป็นอันดับที่ 2 ส่วนอันดับที่ 3 เรื่อง "เช็กสุขภาพเลือดได้จากเส้นผม" อันดับที่ 4 เรื่อง "เครื่องตีป้องกันการตั้งครรภ์" และ อันดับที่ 6 "ภูมิปัญญาชาวบ้านรักษาฟันผุ สมุนไพรช่วยขับหนองหนองรอกฟันได้" โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อชาวปลอม เลิกเชื่อ เลิกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวังสร้างความเข้าใจผิด ความสับสนในสังคม</p>	-
<p><b>ชี้แจงประเด็นผัก 4 ชนิดเสี่ยงไตวาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงกรณีมีการแชร์เตือนผักโขม ผักกาดเขียว ถั่วงอก หน่อไม้ฝรั่ง เสี่ยงไตวาย ว่า โรคไตวายมีหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากการรับประทานผักเหล่านี้เพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้องด้วย โดยผักแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกัน เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และออกซาเลต การที่ผู้ป่วยโรคไตจะต้องระวังการบริโภคผักชนิดในนั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะของโรคไตแต่ละบุคคล และการบริโภคผักที่พอเหมาะจะให้ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากบริโภคมากไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ</p>	-
<p><b>เพ็พแบบฉีด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, thebangkokinsight)</p> <p>- ปรินตาแทนเจอร์นคิลินิก ภายใต้สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) จัดงานเปิดตัว เพ็พแบบฉีด (Injectable PrEP) ภายใต้แนวคิด "Power of Love, Power of Choices" เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงทางเลือกใหม่ในการป้องกันเอชไอวี โดยเพ็พแบบฉีดเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยให้การป้องกันเอชไอวีมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการฉีดที่สามารถป้องกันได้ยาวนานถึง 2 เดือน ลดข้อจำกัดของคนที่ไม่สะดวกรับประทานยาเพ็พ นับเป็นความก้าวหน้าของวงการสาธารณสุขทั่วโลก โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามประเทศที่มีเพ็พแบบฉีด นอกจากประเทศจีน และ มาเลเซีย</p>	-
<p><b>จับหมอกระเป่าเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch3plus)</p> <p>- ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แลลงข่าวจับกุมเครือข่ายหมอกระเป่าเถื่อนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังมีผู้เสียหายแจ้งความ โดยเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่ง พบยาและสารต้องห้ามจำนวนมาก จึงจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมขยายผลจับกุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย ในข้อหาดำเนินกิจการสถานพยาบาลและประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยึดของกลางเครื่องมือแพทย์และยาอันตราย ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>น้ำผึ้งอันตรายต่อทารก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>- ประเด็นทารกวัย 52 วัน ในประเทศจีน ป่วยหนักจากพิษโบทูลินัม หลังยายให้ดื่ม น้ำผึ้งแก้อาเจียน ซึ่งกรณีนี้สะท้อนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อผิด ๆ ด้านนายหยวน กวงเฟิง รองผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ Kexin ระบุถึงอันตรายของน้ำผึ้งต่อเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ว่า ในน้ำผึ้งอาจมี สปอร์แบคทีเรีย Clostridium botulinum ที่ปล่อยสารพิษร้ายแรง ระบบย่อยอาหารของทารกยังไม่สมบูรณ์ ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตและปล่อยพิษได้ โดยอาการเริ่มต้นได้แก่ อ่อนแรง กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับประทานน้ำผึ้งในทุกรูปแบบ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองที่อาจมีแบคทีเรีย และควรปรุงอาหารให้สุกและรักษาความสะอาดอาหาร</p>	-